

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ หรือ ของกำนัลแก่บุคลากรของบริษัทฯ
เรียน บริษัทลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มาโดยตลอด รวมถึงได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน งดการให้ของขวัญแก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกโอกาส

โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ บริษัทฯ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยพรให้ท่าน พนักงานและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรรณ คลศรีชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ของ

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลใดๆ ที่ทำการเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน

คำนิยาม

“การทุจริต” หมายถึง การกระทำความผิดด้วยกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควร มีและสมควรได้ รวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติใดๆในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติใดๆในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น การเห็นแก่ ครอบครวั ญาติพี่น้อง พวกพ้อง การฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรม อื่นๆ ที่ลิดรอน ความเป็นธรรมและความถูกต้องทั้งทางกฎหมายและสังคม

“การคอร์รัปชัน” หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ โดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การนำเสนอ หรือการให้คำมั่นว่าจะให้ การขอ หรือการ เรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และ กฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม ไม่ ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันสมควรได้ ทั้งต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

“การจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ / พนักงานของรัฐ” หมายถึง การว่าจ้างบุคคลผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ เข้ามาทำงานให้แก่บริษัท เพื่ออาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บริษัทหรือตนเอง ก่อให้เกิดภาวะขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือ องค์กรกำกับดูแลธุรกิจ กับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม หรือ กำหนดนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

“การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก” หมายถึง การจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ อย่างไม่เป็น ทางการ ให้ดำเนินการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง การได้รับการบริการสาธารณะ การสั่งซื้อสินค้า การให้บริการต่างๆ เป็นต้น

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง นักการเมือง หรือกิจกรรมอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

“การให้สินบน” หมายถึง การเสนอทรัพย์สิน รางวัล ของขวัญ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดให้แก่บุคคลใด ๆ เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือดเว้น หรือละเว้นกระทำการใดๆ ในตำแหน่งหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะการกระทำ หรือดเว้น หรือละเว้นการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการโน้มน้ำหนักหรือจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือดเว้น หรือละเว้นกระทำการบางอย่างโดยไม่สุจริต ขัดต่อกฎหมาย หรือผิดหลักจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานดังต่อไปนี้

- 1) พนักงานที่ทำงานให้แก่บริษัทตามสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา รวมถึงพนักงานประจำ และพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน
- 2) พนักงานที่ทำงานให้แก่บริษัทตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา

นโยบาย

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการ ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้การสนับสนุน และส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวปฏิบัติในการไม่สนับสนุน และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเช่นเดียวกับบริษัท และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
3. มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงที่ในการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
4. บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุน หรือบริจาคให้แก่พรรคการเมือง หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

6. บริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า หรือคู่ค้า ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ / พนักงานของรัฐ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม รวมทั้งไม่มีนโยบายในการให้และรับของขวัญ ค่าอำนวยการความสะดวก การเลี้ยงหรือรับการเลี้ยงรับรอง และ / หรือให้เงินสนับสนุนโดยเจตนาเพื่อนำมาไว้ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวก หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท

7. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ทุจริตไม่เหมาะสม ในทุกหน่วยงาน

8. บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

9. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

10. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุก 2 ปี หากไม่มีการแก้ไขให้ใช้นโยบายฉบับนี้ต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทปรารถนาให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมมือยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสืบไป